



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI) และการเตรียมความพร้อมกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI) และการเตรียมความพร้อมกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์ (IC) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๑. ขอดการรายงานการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RIT) เนื่องจากหมดระยะเวลา ๗ วันอันตรายแล้ว</p> <p>๒. การส่งทีมไปช่วยเหลือพื้นที่การระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>๑) ทีม MERT เดินทางวันที่ ๑๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปปฏิบัติงานเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ เมื่อกลับมาแล้วให้ Home Quarantine ๒ สัปดาห์ โดยทาง สสจ. ดำเนินการจัดหารถ พนักงานขับรถ และจัดให้มีผู้ประสานงานของกลุ่มงาน NCD ๑ คน เพื่อไปส่งและไปรับ</p> <p>๒) สิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยง จะได้รับ เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการ ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการทำประกันโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ว่ายังมี ประกันหรือไม่ หากไม่มีให้ดำเนินการทำประกันให้ทันที</p> <p>๓) ผู้บริหารจังหวัดได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยง คนละ ๑,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) ให้ รพ. ทุกแห่ง จัดเตรียมสถานที่ Home Quarantine ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ที่กลับมาจากปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยง ไม่สะดวกในการ Home Quarantine ที่บ้าน เช่น ห้องพิเศษของทางโรงพยาบาล หากต้องใช้ โรงแรมในการกักตัว แต่ขาดแคลนงบประมาณ สามารถประสานงานเข้ามายัง สสจ. ได้</p>	<p>๑. ให้กลุ่มงาน HR ดำเนินการ ดูแลสิทธิประโยชน์ของ บุคลากรที่ไปปฏิบัติงานใน พื้นที่เสี่ยง</p> <p>๒. ให้ รพ. ทุกแห่ง จัดเตรียม สถานที่ Home Quarantine ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่กลับมา จากปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยง ไม่ สะดวกในการ Home Quarantine ที่บ้าน เช่น ห้องพิเศษของทาง โรงพยาบาล หากต้องใช้ โรงแรมในการกักตัว แต่ขาด แคลนงบประมาณ สามารถ ประสานงานเข้ามายัง สสจ.</p>	<p>กลุ่มงาน HR</p> <p>รพ. ทุกแห่ง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๕) ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการทำหนังสือราชการเพื่อแสดงตนในการเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงให้พนักงานขับรถและบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากมีด้านตรวจค้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖) ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ ในการขอทีม MCATT ออกไปช่วยทีมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓ คน มอบกลุ่มงาน NCD ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากรไปช่วยตามที่เขตสุขภาพที่ ๗ แจ้งมา</p> <p>๗) เนื่องจากเงินงบประมาณ งบดำเนินการ และงบเงินบำรุงไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยได้ จึงต้องรอฟังประกาศจากส่วนกลางว่าจะใช้งบประมาณใดได้</p> <p>๘) การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงของบุคลากรในครั้งนี ทางจังหวัดจะพิจารณาการเลื่อนระดับเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ ในกรณีที่เข้าราชการ หากเป็น พกส. ให้ผู้บริหารต้นสังกัดพิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>๓. พรุ่งนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุม EOC ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่ง สสจ. จะถ่ายทอดไปยังทุกอำเภอ ขอให้ผู้บริหารทุกคนร่วมรับฟังไปพร้อมกัน ณ หน่วยงานของตนเอง</p>	<p>๓. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการทำหนังสือราชการเพื่อแสดงตนในการเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงให้พนักงานขับรถและบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากมีด้านตรวจค้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มอบกลุ่มงาน NCD ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากรไปช่วยจังหวัดสมุทรสาครตามที่เขตสุขภาพที่ ๗ แจ้งมา</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ๘ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๑. ให้สรุปสถานการณ์และการดำเนินงาน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น One Page ตามรูปแบบที่ส่งเข้าไปในไลน์ กวป. ตัดยอด ๐๐.๐๐ น. ส่งรายงานเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันถัดไป</p> <p>๒. ให้กลุ่มภารกิจ STAG จัดทำรายละเอียดกำหนด Scenario ของจังหวัดมหาสารคามตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วนำมาหารือในครั้งต่อไป โดยมีการกำหนด ดังนี้</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑) จำนวนผู้ป่วย ๑-๓๐ คน การสอบสวนโรค ๓๐๐ คน</p> <p>๒) จำนวนผู้ป่วย ๓๐-๗๐ คน การสอบสวนโรค ๒,๑๐๐ คน และการ Lock down พื้นที่</p> <p>๓) กำหนดมาตรการ (มาตรการทางสังคม/มาตรการสาธารณสุข (ประกาศโรคติดต่อ)/มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข)/ มาตรการด้านการสื่อสาร) และการ Activate โรงพยาบาลสนาม</p> <p>๓. ให้ทุกโรงพยาบาลจัดทำแผน BCP (Business Continuity Planning) โดยโรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดทำแล้ว ขอให้ทุกโรงพยาบาลจัดทำแผน BCP ประกอบด้วยแผน คน เงิน ของ โดยกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ติดเชื้อจะสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ให้ระบุจำนวนบุคลากรให้ชัดเจน โดยให้แต่ละโรงพยาบาลต้องมีการจัดทำรายละเอียดลงไปถึงแต่ละฝ่ายแต่ละงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เกสซ์กร พยาบาลวิชาชีพ ให้มีแผนให้ชัดเจน</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ทุกโรงพยาบาลจัดทำแผน BCP (Business Continuity Planning) และส่งเข้ามายัง สสจ. ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ มอบ กลุ่มงาน พนย. รวบรวม</p> <p>๔. ให้ สสอ.โกสุมพิสัย ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงที่ Home Quarantine จำนวน ๒๕ ราย โดยรายงานเข้า line กวป. ทุกวัน (ผลการสอบสวนโรคกรณีโกสุมพิสัย พบว่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๒๗ ราย ในกลุ่มนี้มีผู้มีอาการ จำนวน ๒ ราย ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ พบว่า ไม่พบสารพันธุกรรม และอีกจำนวน ๒๕ ราย มีนัดตรวจเพิ่มวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>๕. ให้ สสอ. เชียงยืน รายงานการติดตามอาการกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๔ ราย เข้า line กวป. ทุกวัน (กรณีผู้ป่วยจังหวัดขอนแก่น รายที่ ๕ มีผู้สัมผัสในเขตอำเภอเชียงยืนเป็นนักเรียนจำนวน ๔ ราย มีแผนที่จะเก็บตัวอย่าง วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>๖. ให้เตรียมพร้อมทีมช่วยเหลือจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเขตมีการร้องขอเพิ่มเติม โดยให้จัดทีมไปช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามศักยภาพของโรงพยาบาล</p> <p>๗. ให้วิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านแอปพลิเคชัน ระหว่างเขตเทศบาล และเขตชนบท และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมานำเสนอเพื่อหาปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>๕. ให้ทุกโรงพยาบาลจัดทำแผน BCP (Business Continuity Planning) และส่งเข้ามายัง สสจ. ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ มอบ กลุ่มงาน พนย. รวบรวม</p>	<p>รพ. ทุกแห่ง /กลุ่มงาน พนย.</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นายประวัติ แผลงมาลัย (หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)</p> <p>- การดำเนินการวิเคราะห์แยกระหว่างเขตเทศบาล และเขตชนบท จะเริ่มในรอบวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๘. ให้ทีม Case Management ประชุมเตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาลสนามจนกว่าจะสามารถพร้อมเปิดดำเนินการได้ และจะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามต่อไป</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ทีม Case Management กลุ่มงาน NCD และกลุ่มงานบริหาร สรุปรวมความพร้อมและความต้องการของโรงพยาบาลสนาม เช่น จำนวนเตียง ว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด</p> <p>๙. ให้กลุ่มงาน NCD ประสานวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาสารคาม เพื่อขออุทยานที่ในการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม</p> <p>นางรุ่งทิพย์ มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)</p> <p>- ได้ดำเนินการประสานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาสารคาม เพื่อขออุทยานที่ในการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมแล้ว พบว่า</p> <p>๑) อาคารเดชมิมล เป็นอาคารเรียนรวม มี ๒ ชั้น ชั้น ๑ เป็นพื้นที่ โถง มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร มีโทรทัศน์ ๒ เครื่อง ชั้น ๒ เป็นห้องประชุม มีประตูทางเข้าออก ทั้ง ๓ ด้าน หน้าห้องประชุมมีห้องรับรอง ๑ ห้อง ห้องน้ำหญิงมี ๕ ห้อง ห้องน้ำชายมี ๒ ห้อง</p> <p>๒) สนามฟุตบอล มุสิกวงษ์ ภายในสนาม เป็นที่โถง มีหลังคา ฝั่ง ซ้ายและขวาเป็นที่นั่ง ห้องน้ำหญิงมี ๓ ห้อง ห้องน้ำชายมี ๓ ห้อง มี ๒ ฝั่ง ซ้ายและขวา ทางเข้าออก ๔ ประตู</p> <p>๓) อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ตรงข้าม โรงพยาบาล สุทธาเวช มี ๒ ชั้น ชั้น ๑ มีห้องโถง ๔ ห้อง ชั้น ๒ เป็นห้องโถงใหญ่ ห้องแอร์ มี ๔ ห้อง และห้องโถงอีก ๔ ห้อง ห้องฟิตเนส ๒ ห้อง มี ห้องส้วม ๙ ห้อง และห้องอาบน้ำ ๑๐ ห้อง มี ๒ ฝั่ง รวมเป็นห้องส้วม ๑๘ ห้อง และห้องอาบน้ำ ๒๐ ห้อง มีลานจอดรถ ทิศใต้ กับทิศตะวันตก ติดกับชุมชน แต่มีรั้วกันหากหากความกังวลว่าจะใกล้ชุมชนมากเกินไป</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้กลุ่มงาน NCD เตรียมข้อมูลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาสารคาม นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอมติเห็นชอบในการ จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม</p> <p>๑๐. ให้จัดทำโครงการการเตรียมพร้อมของ รพ.สนาม เสนอ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามเห็นชอบในการ ประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>๖. ให้ทีม Case Management กลุ่มงาน NCD และกลุ่มงานบริหาร ทัวไปสรุปรวมความพร้อมและความต้องการของโรงพยาบาล สนาม เช่น จำนวนเตียง ว่า เพียงพอหรือไม่ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการ ควบคุมโรคระดับจังหวัด</p> <p>๗. ให้ NCD เตรียมข้อมูล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาสารคาม นำเสนอผู้ว่า ราชการจังหวัดเพื่อขอมติ เห็นชอบในการจัดทำเป็น โรงพยาบาลสนาม</p>	<p>ทีม Case Management /กลุ่มงาน NCD /กลุ่มงาน บริหารทัวไป</p> <p>กลุ่มงาน NCD</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑๑. ให้กลุ่มงานควบคุมโรคเตรียมพร้อมในการเบิกจ่ายเงิน CDCU จากงบยบยั้งป้องกันภัยฯ พร้อมรายงานผลในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๑๒. การจัดงานพระราชทานเพลิงศพของมารดาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ที่อำเภอแกลง ให้อำเภอแกลง ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) ดู Flow ผังภายในงานไม่ให้แออัด ให้พิจารณาการโรยทานให้ลดโอกาสการสัมผัส เช่น การส่งของ อาหารที่หมู่บ้าน เป็นต้น</p> <p>๒) ร้องขอบุคลากร เช่น อส. จากจังหวัดไปช่วยงานคัดกรอง หรือจุดสกัดในงาน ให้ประสานกับนายอำเภอเป็นผู้ขอจากผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๓) ถ้ามีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ให้แจ้ง สสจ.มค ให้ทราบก่อนทุกครั้ง</p> <p>นายบุญกว้าง ประดับคำ (สาธารณสุขอำเภอแกลง)</p> <p>- การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพรวมไม่แออัด และมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดทุกคน</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>นางสาวปาริชาติ ปิทธิชนะ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.มหาสารคาม)</p> <p>๑.๑ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>- สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ พบว่า จังหวัดมหาสารคาม ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ โดยมีผู้ป่วยระลอกใหม่ จำนวน ๑ ราย ปัจจุบันไม่พบเข้า มี PUI รายใหม่วันนี้ จำนวน ๒๓ ราย รวมระลอกใหม่ จำนวน ๔๖๕ ราย ไม่พบเชื้อ จำนวน ๔๕๔ ราย รอผล จำนวน ๑ ราย การเฝ้าระวังอื่นๆ รายใหม่วันนี้ ๑๙ คน รวมระลอกใหม่ ๒,๔๘๑ ราย พบเชื้อ จำนวน ๑ ราย ไม่พบเข้า จำนวน ๒,๔๘๐ ราย</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ กลุ่มภารกิจ SAT ปรับเนื้อหาการนำเสนอ เป็น One page เพื่อส่งรายงานเขตสุขภาพที่ ๗ เนื่องจากเนื้อหามีความครบถ้วน โดยใช้ชื่อ การเฝ้าระวังเชิงรุกในจังหวัดมหาสารคามในการระบาดระลอกใหม่</p>	<p>๘. ให้ กลุ่มภารกิจ SAT ปรับเนื้อหาการนำเสนอ เป็น One page เพื่อส่งรายงานเขตสุขภาพที่ ๗ เนื่องจากเนื้อหา มีความครบถ้วน โดยใช้ชื่อ การเฝ้าระวังเชิงรุกในจังหวัดมหาสารคามในการระบาดระลอกใหม่</p>	<p>กลุ่มภารกิจ SAT</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>- ไม่มี-</p> <p>ทีม Case management</p> <p>- ไม่มี-</p> <p>ทีม MCATT</p> <p>นางเอมอร สุทธิสา</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติด ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p> <p>- ได้รับการประสานงานจากเขตสุขภาพที่ ๗ ขอเจ้าหน้าที่ MCATT ไปร่วมปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช และนักจิตวิทยาคลินิก โดยเขตสุขภาพจะจัดลำดับความสำคัญในการส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการส่งทีม MERT ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง</p> <p>ทีม EMS/MERT</p> <p>- ไม่มี-</p> <p>ทีม SERT</p> <p>นายประวัตติ แผลงมาลย์</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)</p> <p>- การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ระยะที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔) พบว่า</p> <p>- จำนวนการตอบแบบสำรวจระดับประเทศ อันดับหนึ่งคือ จังหวัด สกลนคร จังหวัดมหาสารคามอยู่ในลำดับที่ ๖ ระดับเขต อันดับหนึ่ง ได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๘ เขตสุขภาพที่ ๗ อยู่ในลำดับที่ห้า และจังหวัดมหาสารคามมีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ ๗ จำนวน ๑,๔๓๙ คน ประกอบด้วย เพศหญิง ๗๕.๖ เพศชาย ๒๔.๔ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๗ ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ๔๕-๕๔ ปี จำนวน ๕๓๘ คน โดยอำเภอที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ อำเภอเชียงยืน จำนวน ๕๓๖ คน</p> <p>- การสำรวจความรู้สึกกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในปัจจุบัน ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความรู้สึกกังวลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖ พฤติกรรมการป้องกันตัวเองของประชาชน มากที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๔</p> <p>- การสำรวจสถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยมากที่สุด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๙ และน้อยที่สุดคือ วัด/โบสถ์/โบราณสถาน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ โดยอำเภอที่ประชาชน</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำคิดเป็นร้อยละร้อย คือ อำเภอชื่นชม ยางสีสุราช พัทธภูมิสัย และโกสุมพิสัย อำเภอที่น้อยที่สุด คือ อำเภอ กุดรัง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑</p> <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามให้มากที่สุด เพื่อเป็นการประเมินการดำเนินงานของอำเภอตนเอง และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป - ให้ สสอ.ทุกแห่ง กลุ่มภารกิจ Risk com. ใช้ข้อมูลของทีม SERT รายงาน เพื่อสื่อสารความเสี่ยง โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนป้องกันตนเองน้อย เช่น วัด โรงพยาบาล เป็นต้น - การออกติดตามกำกับ ติดตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรค สำหรับสถานประกอบการ และการให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ ตามมาตรการของกรมอนามัย มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดำเนินการเสนอแผน การออกปฏิบัติงานให้ทราบ <p>ทีม JIT นายฤกษ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอแจ้งการอบรมทีมสอบสวนโรกระดับอำเภอ ๒ รอบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อำเภอโกสุมพิสัย ๒) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อำเภอบรบือ <p>ขอให้ทีมทุกท่านเข้าร่วม ๑๐๐%</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเตรียมทีม Local Quarantine ได้ประสานผู้รับผิดชอบงานเพื่อ พิจารณาร่วมกันในวันที่ ๑๕ มกราคม ๖๔ <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกอำเภอวางแผน Active surveillance ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด โดย ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> ๑) แผนการตรวจกลุ่มที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จำนวนเท่าไร ดำเนินการอย่างไร ๒) ให้มีการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวเป็นระยะ ๓) การดำเนินงานจัดการในพื้นที่เสี่ยง 	<p>๙. มอบกลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ และกลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดำเนินการเสนอแผนการออก ปฏิบัติงานกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันควบคุม โรคสำหรับสถานประกอบการ และการให้บริการด้านการ ขนส่งสาธารณะตามมาตรการ ของกรมอนามัยให้ทราบ</p> <p>๑๐. ให้ทุกอำเภอวางแผน Active surveillance ประจำ สัปดาห์ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุม โรคติดต่อระดับจังหวัด โดย ดำเนินการ</p>	<p>กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ /กลุ่มงาน อนามัย สิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย</p> <p>สสอ.ทุกแห่ง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) - ไม่มี -</p> <p>Field Hospital - ไม่มี -</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) - ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่นำผลตรวจ CPR ที่มีผลเป็นลบ มายืนยันว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อจะได้ไม่ต้องกักตนเองนั้น ขอให้แจ้งประชาชนว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องดำเนินการตาม มาตรการของจังหวัด</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ไม่มี -</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) - ไม่มี -</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) นางแฉล้ม รัตนพันธุ์ (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข) - ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ N ๙๕ ตามที่จังหวัดกำหนดให้ แล้วเสร็จ</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) - ไม่มี -</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) ประธาน (IC) - ให้กลุ่มภารกิจ STAG เตรียมร่างประกาศฉบับใหม่เพื่อเสนอในการ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๓</p>	<p>๑) แผนการตรวจกลุ่มที่ เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จำนวน เท่าไร ดำเนินการอย่างไร</p> <p>๒) ให้มีการสุ่มตรวจแรงงาน ต่างด้าวเป็นระยะ</p> <p>๓) การดำเนินงานจัดการใน พื้นที่เสี่ยง</p> <p>๑๑. ให้กลุ่มภารกิจ STAG เตรียมร่างประกาศฉบับใหม่ เพื่อเสนอในการประชุม</p>	<p>กลุ่มภารกิจ STAG</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยหากยังไม่พบผู้ติดเชื้อ เสนอให้อำเภอบรบือลดระดับการควบคุมให้เท่ากับอำเภออื่นๆใน จังหวัดมหาสารคาม หรือยกเลิกประกาศฉบับของอำเภอบรบือ</p> <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) นายประวัต แผลงมาลัย (หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและอาชีพอนามัย) - รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า มีคุณภาพอากาศปานกลาง $56 \mu\text{g}/\text{m}^3$ อ้างอิงจากข้อมูลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาชนทั่วไปควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) - ไม่มี-</p>	<p>คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยหากยังไม่พบผู้ติดเชื้อ เสนอให้อำเภอบรบือลดระดับการควบคุมให้เท่ากับอำเภออื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม หรือยกเลิกประกาศฉบับของอำเภอบรบือ</p>	
<p><u>วาระที่ ๕</u> เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี -</p>		
<p><u>วาระที่ ๖</u> เรื่องอื่นๆ นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ) - ขอสอบถามแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยของอำเภอบรบือ เมื่อรักษาตัวจาก รพ.สุทธาเวช และหายแล้ว ขออยู่ รพ. เพื่อกักตัวต่ออีก ๑๔ วันได้หรือไม่ เนื่องจากเกิดปัญหาความไม่เข้าใจของคนในชุมชน นางสาวปาริชาติ ปกิธนะ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.มหาสารคาม) - ในกรณีที่ Admit ผู้ป่วยครบ ๑๔ วันแล้ว ให้ Home Quarantine ต่อ ๒๘ วัน โดยไม่ต้องตรวจสารพันธุกรรมเพิ่ม</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ประธาน (IC)</p> <p>๑. หากผู้ป่วยอยู่ รพ. นานเกินไป อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลได้ หรือปัญหาสุขภาพทางจิตได้ จึงควรให้กลับไป Home Quarantine</p> <p>๒. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมพื้นที่สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนเพื่อเตรียม Home Quarantine ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>		

.....^{วิไล}ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววิไลทิยา ญาณพิบูลย์)
นักวิชาการสาธารณสุข

.....^{ฉวี}ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชณีวิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....^[Signature]หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....^[Signature]นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI) และการเตรียมความพร้อมกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาณี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์

(นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แผน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข